

**ĐỀ ÁN****Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố  
tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022**  
-----**I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:**

Trong 05 năm, từ 2012 - 2017, số người nghiện ma túy tại thành phố gia tăng bình quân 9,31%/ năm<sup>1</sup> và có xu hướng trẻ hóa, sử dụng nhiều loại ma túy mới, đặc biệt là ma túy tổng hợp, ma túy đá (*chiếm 66,4%*<sup>2</sup>) gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người nghiện và trật tự xã hội. Tính đến tháng 12/2017, có 17 người ở độ tuổi thiếu nhi và 5.259 ở độ tuổi thanh niên trên tổng số 10.946 người nghiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố<sup>3</sup> (*chiếm 48,2%*). Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy được đưa vào các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố cũng tăng lên qua từng năm<sup>4</sup>. Theo thống kê, số vụ án liên quan đến sử dụng, tàng trữ và mua bán các chất ma túy trong độ tuổi thanh thiếu nhi đều nằm ở con số cao<sup>5</sup>, xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong độ tuổi thanh thiếu nhi có tiền án, tiền sự, nhiều đối tượng sử dụng ma túy đã gây ra những vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Trong năm 2017, trên địa bàn Thành phố đã có 1.407 vụ án liên quan ma túy, xử lý 3.160 đối tượng, trong đó có 44 đối tượng ở độ tuổi thiếu nhi và 1.424 đối tượng ở độ tuổi thanh niên (*chiếm 46,4%*)<sup>6</sup>.

Tỷ lệ tái nghiện ở người sau cai nghiện vẫn còn cao, một phần do thiếu sự tự giác khai báo và phối hợp với chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng khó quản lý, kiểm soát; các biện pháp cai nghiện thay thế methadone chỉ điều trị được cho người nghiện ma túy gốc opiat (*cocain, heroin...*), không có tác dụng đối với các dạng ma túy tổng hợp, ma túy đá, thuốc lắc...

Nhằm tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi thành phố, Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh xây dựng Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”.

<sup>1</sup> Năm 2011 là 13.127 người, năm 2012 là 15.887 người, năm 2013 là 17.744 người, năm 2014 là 19.213 người, năm 2015 là 21.168 người, năm 2016 là 21.712 người, năm 2017 là 22.274 người (số liệu do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

<sup>2</sup> Nguồn từ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

<sup>3</sup> Trong 22.274 người nghiện có: 11.328 người nghiện đang chữa bệnh tại các cơ sở cai nghiện và 10.946 người đang sinh sống tại địa bàn thành phố.

<sup>4</sup> Từ năm 2011 - 2016, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh gia tăng bình quân là 10,89%/năm (năm 2011 là 13.127 người, năm 2012 là 15.887 người, năm 2013 là 17.744 người, năm 2014 là 19.213 người, năm 2015 là 21.168 người, năm 2016 là 21.172 người) (Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

<sup>5</sup> Năm 2013 có 1.885 vụ - 1.974 đối tượng thanh thiếu nhi, năm 2014 có 1.662 vụ - 1.523 đối tượng, năm 2015 có 1.625 vụ - 1.770 đối tượng, năm 2016 có 1.537 vụ - 1.363 đối tượng (Số liệu do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

<sup>6</sup> Số liệu do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

## II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA ĐỀ ÁN:

### 1. Mục tiêu:

- Triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Đoàn.

- Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân về tác hại của ma túy và dự phòng, điều trị nghiện ma túy; phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia cùng hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi.

- Xác định các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ cho đối tượng thanh niên sau cai nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng thiết thực và hiệu quả.

### 2. Chỉ tiêu:

- **100%** Đoàn trường Trung học phổ thông, Liên Đội trong các trường Trung học cơ sở tổ chức định kỳ hoạt động tuyên truyền nhận biết về các loại ma túy, tác hại của ma túy và cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, tránh ma túy cho học sinh.

- Tổ chức **10** chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đội ngũ tuyên truyền viên về nhận biết tác hại ma túy, cách thức phòng, chống ma túy.

- Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất **2.000** thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ.

- Đào tạo nghề cho **5.000** và giới thiệu việc làm cho **2.000** thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

## III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

**1. Phạm vi địa bàn thực hiện:** Thành phố Hồ Chí Minh

### 2. Đối tượng:

- Đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố;
- Thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh thiếu nhi chưa ngoan;
- Hội viên, thanh niên đang học tập, chữa bệnh tại các cơ sở cai nghiện trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thời gian thực hiện:** Từ năm 2018 đến năm 2022.

## IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

**1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên:**

- Các cấp bộ Đoàn, Hội thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

năm 2008 và Quyết định 424/TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020”. Trong đó, chú trọng tới các nhóm đối tượng chưa được tuyên truyền và các nhóm có nguy cơ cao. Các cơ quan báo chí, các kênh thông tin truyền thông, website, tờ tin, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội tăng cường các tuyển bài viết nhằm tuyên truyền “Thanh thiếu niên nói không với ma túy”; thường xuyên cập nhật thông tin về các loại hình ma túy mới, tác hại của việc sử dụng ma túy có ảnh hưởng tiêu cực tới thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng xã hội. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội chủ động cung cấp, giới thiệu các tấm gương, mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả tại cơ sở tới các cơ quan thông tấn báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chuyên đề về tác hại của ma túy và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên như: thiết kế bộ sản phẩm tuyên truyền trực quan, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác phòng, chống ma túy, sân khấu hóa; xây dựng và chuyển giao các mô hình giáo dục thực tế, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng tuyên truyền, phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy vào Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11); Tháng hành động quốc gia Phòng, chống AIDS (01/12) hàng năm. Phát huy vai trò, sự tham gia đồng hành của các tổ chức, cá nhân uy tín, nổi tiếng, giới văn nghệ sĩ vào các hoạt động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên thông qua các sản phẩm nghệ thuật hoặc xuất hiện trong vai trò đại sứ các sự kiện về phòng, chống ma túy do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

- Tổ chức các cuộc thi sáng tác sản phẩm tuyên truyền sáng tạo (*video-clip, trailer, spot, infographic...*) tạo nguồn các sản phẩm tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Phối hợp xây dựng và ban hành bộ công cụ tuyên truyền cảnh báo tác hại của ma túy và xu hướng sử dụng các loại ma túy mới đối với thanh thiếu niên, bộ công cụ hỏi - đáp về phòng, chống ma túy và các tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Thực hiện triển lãm, tuyên truyền về tác hại của ma túy bằng hình thức mới, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Các cấp bộ Đoàn trong trường học tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên ký giao ước thi đua đầu năm học thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy” (*không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; dụng túng, bao che cho tội phạm ma túy*) gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động chi Đoàn, chi Hội thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên thanh niên, thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống ma túy, mại dâm”.

## **2. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng:**

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Hành trình của niềm tin” nhằm giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang trong thời gian cải tạo, giam giữ tại các trại tạm giam, trại giam chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giao lưu định hướng lối sống cho thanh niên phạm pháp trong thời gian cải tạo, giam giữ tại các trại tạm giam, trại giam.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các Câu lạc bộ tập hợp, quản lý và hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng “Sức sống mới”; tập hợp, giới thiệu kết nạp thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng đã tiến bộ vào tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại địa phương.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ việc làm cho thanh niên sau cai nghiện, có giải pháp giúp đỡ gia đình, con em trong các gia đình có thanh niên đang học tập tại các cơ sở cai nghiện; tập trung thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, định hướng cho các đối tượng thanh niên sau cai nghiện tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố triển khai các chương trình, đề án, mở các lớp dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Hội LHTN Việt Nam Thành phố chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam Lực lượng Thanh niên xung phong, Hội LHTN Việt Nam Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với Đoàn – Hội các quận, huyện đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho các đối tượng thanh thiếu niên đang học tập, điều trị tại các cơ sở cai nghiện.

## **3. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp về tuyên truyền, giáo dục và phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên:**

- Phối hợp với ngành công an xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, cụ thể hóa Nghị quyết liên tịch 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” phù hợp với thực tiễn địa phương. Tập trung củng cố, nhân rộng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương, các mô hình “Tổ thanh niên xung kích tìm địa chỉ đen”, “Tổ nhà trọ sinh viên tự quản, khu phố không ma túy”, mô hình “Đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm”, mô hình “Giờ thứ 23 vì an ninh khu phố”, mô hình “Tiếng kèn phòng gian”... Đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin tội phạm ma túy, tích cực tham gia vận động, phát huy các mô hình “Hòm thư tố giác” kịp thời tố giác các hình vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy và các chất gây nghiện khác, tố giác tội phạm, tham gia truy bắt tội phạm liên quan đến ma túy trong thanh thiếu niên; vận động đoàn viên, thanh niên và người dân có người thân nghiện ma túy tự nguyện khai báo với chính quyền địa phương và đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

- Phối hợp, tham gia cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác triển khai các điểm tư vấn cho người nghiện ma túy đến các phường, xã, thị trấn, qua đó tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy, cung cấp thông tin về các dịch vụ cai nghiện, điều trị Methadone, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS, phòng chống tái nghiện và hướng dẫn người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ giúp đỡ lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp, tư vấn các vấn đề pháp lý, tâm lý có liên quan đến người nghiện, gia đình người nghiện ma túy, giới thiệu việc làm cho các đối tượng.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai các mô hình “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Tuổi trẻ phòng chống tệ nạn xã hội”, “Hạnh phúc gia đình trẻ”... triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021, tuyên truyền vận động học sinh cam kết thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”.

## V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

- Kinh phí thực hiện Đề án: Từ nguồn kinh phí trích từ Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh, nguồn chi trong ngân sách được cấp của Thành Đoàn và vận động xã hội hóa.

- Căn cứ các mục tiêu, giải pháp của Đề án, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án hàng năm, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để lồng ghép các nguồn kinh phí, tổng hợp báo cáo để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

### 1. Cấp Thành:

- Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn phụ trách mảng phong trào chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban tùy theo nhiệm vụ được giao ở từng nội dung, chủ động xây dựng phương án thực hiện cụ thể, báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn phụ trách mảng phong trào trước khi trình xin ý kiến Thường trực Thành Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn; chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung phụ trách.

- Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn: là bộ phận theo dõi, tổng hợp kết quả, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Chấp hành Thành Đoàn trong quá trình chỉ đạo thực hiện đề án; tham mưu đơn vị chọn làm điểm xây dựng các mô hình, giải pháp tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

- Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố: là bộ phận thường trực tham mưu thực hiện các nội dung Đề án.

- Đề nghị Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Hội đồng Đội thành phố: căn cứ nội dung Đề án xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, kết nối, điều phối các đội, nhóm thanh niên tình nguyện cộng đồng, vận động nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi; chỉ đạo các Hội, CLB, đội nhóm trực thuộc cấp thành phối hợp tổ chức tốt chương trình “Hành trình của niềm tin”... tham gia công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với thanh thiếu nhi và vận động thanh thiếu nhi tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy.

- Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án này, trong đó xác định cụ thể nội dung, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện trong từng năm. Định kỳ hàng năm, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện đề án. Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án vào tháng 8/2020 và tổng kết Đề án vào tháng 8/2022.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn: chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đề án theo phân công. Định kỳ hàng năm, chủ động lồng ghép các nội dung phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi gắn với chương trình công tác năm của đơn vị.

## 2. Cơ sở Đoàn Quận, huyện và tương đương:

- Các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn xây dựng, triển khai Đề án thực hiện theo nhiệm kỳ, hàng năm cụ thể bằng kế hoạch trước ngày 15/3, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/10 gửi về Ban Thường vụ Thành Đoàn (qua Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn).

Trên đây là Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi”, giai đoạn 2018 – 2022.

**TM. BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN**

### Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn: Ban Bí thư, Ban TNCN&ĐT, Ban TNTH, Ban Đoàn kết, Ban Tuyên giáo, VP;
- Thành ủy: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng;
- BCH Thành Đoàn;
- BTK Hội LHTN, BTK Hội Sinh viên; Hội Đồng Đội TP;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;
- Cơ sở Đoàn;
- Lưu (VT-LT).



**BÍ THƯ**

**Phạm Hồng Sơn**